



# THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO: Có cũng như không!

**CHỦ TRƯỞNG CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ( BHYT) CHO NGƯỜI NGHÈO LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN. TUY NHIÊN TRONG KHI THỰC HIỆN VẪN TỒN TẠI NHIỀU LÝ DO KHIẾN NGƯỜI NGHÈO GẦN NHƯ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC THẺ. THỰC TẾ NÀY ĐANG XÂY RA TẠI XÃ SUỐI GIÀNG ( VĂN CHẤN, YÊN BÁI).**

**“Với người dân nghèo vùng cao, BHYT về cơ bản đã mang lại cơ hội cho họ được sử dụng dịch vụ y tế miễn phí khi có bệnh. 100% nhân dân trong diện chương trình 135 có thẻ BHYT, phần nào giảm đi nỗi lo khi họ ốm đau. Tuy nhiên chính sách này vẫn còn cứng nhắc khiến nhiều người dân thấy nản.”**

**Ông Giàng A Đăng - chủ tịch UBND xã Suối Giàng**

Phải mất 2 tiếng đồng hồ chiếc ôtô Isuzu của chúng tôi mới vượt được 10 Km từ trung tâm huyện Văn Chấn lên xã Suối Giàng. Tại đây, chúng tôi được biết có khá nhiều bệnh nhân nghèo không dám đi chữa bệnh.

### Sai tên, mờ chữ = không có thẻ!

Gia đình anh Sùng A Khua có tới 3 người bị bệnh. Anh Khua bị bệnh đau ngực mãn tính không rõ nguyên nhân. Vợ anh - chị Sày cũng bị đau dạ dày mãn tính. Con đầu lòng Sùng A Lờ thì bị bệnh tim. Gia đình anh được cấp thẻ bảo hiểm y tế để được khám chữa bệnh (KCB) miễn phí sớm nhất ở xã Suối Giàng này. Thế nhưng, không ai trong gia đình anh sử dụng được thẻ này.

Năm 2005, khi phát hiện cháu Lờ bị bệnh tim, hai bố con dắt nhau ra TP.Yên Bái chữa bệnh, trong túi anh chỉ có 200.000 đồng vay của hơn chục nhà hàng xóm và tiền bán 2 con gà...Mới nằm viện được 6 ngày, hai bố con anh đã phải xin về sớm vì không còn đủ tiền ăn uống nữa.Khi thanh toán viện phí, anh Khua đưa thẻ BHYT của cháu Lờ ra thì bị từ chối thanh toán vì thẻ BHYT của cháu Lờ bị rách và mờ hết cả chữ! Anh Khua thanh minh là do đứt thẻ vào ...ống tre bị dính nước mưa và đề nghị nhờ xã xác nhận nhưng bệnh viện không đồng ý. Gia đình anh Triệu Văn Thóc với 6 khẩu cũng được xã phát cho 4 thẻ BHYT nhưng có 2 thẻ bị ghi nhầm tên : Cháu Triệu Văn Mong bị ghi

nhầm là Triệu Thị Mong, cháu Triệu Văn Cường bị ghi nhầm thành Mường. Năm 2005, cháu Cường bị sỏi thận phải nằm viện 15 ngày. Khi anh Thóc đưa thẻ BHYT của cháu Cường ra thì bệnh viện từ chối thanh toán.Cuối cùng,gia đình anh Cường phải đi vay 970.000 đồng để thanh toán tiền viện phí - một khoản tiền lớn so với thu nhập của cả gia đình.Theo thống kê của UBND xã Suối Giàng có tới 10% người nghèo ở xã rơi vào tình cảnh thẻ BHYT bị in sai tên như nhà anh Thóc.

### Thủ tục tốn quá nhiều thời gian

Ông Giàng A Đăng- Chủ tịch UBND xã Suối Giàng cho biết; ngoài sai tên, hỏng thẻ.. người dân sử dụng thẻ BHYT cho người nghèo còn chịu nhiều phiền hà khác.

Trở ngại đầu tiên là thủ tục xét duyệt, cấp phát. Thẻ chỉ có giá trị trong 1 năm nhưng các xã đã mất hơn 2 tháng để điều tra, xác minh hộ nghèo để báo cáo lên Sở LĐ-TB & XH. Sau đó Sở mất thêm 15-20 ngày để thẩm tra lại rồi trình lên UBND tỉnh ký quyết định cấp thẻ. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh lại mất thêm 1 tháng để ngành Bảo Hiểm xã hội triển khai làm các thủ tục cấp thẻ. Thẻ về đến UBND xã thì mất thêm 1-2 tháng nữa để xã

giao cho các trường thôn phát đến hộ dân. Các trường thôn, do bận làm ăn, kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa phát ngay. Vì vậy, nhiều khi thẻ đến tay người dân thì đã gần hết hạn

Do có thẻ BHYT miễn phí nên bà con đi khám chữa bệnh đông hơn. Điều này dẫn đến khó khăn không nhỏ đối với y, bác sĩ tại trạm xá xã. Một cán bộ trạm xá xã Suối Giàng cho biết: “Cường độ làm việc tăng lên nhưng lương và phụ cấp không thay đổi, nhân lực thiếu nhiều, trang thiết bị cơ sở vật chất không đủ... nên không thể đáp ứng nhu cầu của người bệnh”.Riêng phí KCB cho bệnh nhân nghèo cũng không hợp lý: mức quy định cho mỗi bệnh nhân là 1.000 đồng, chi cho sổ sách giấy tờ đã hết một nửa nên không thể đầu tư lại để nâng cao cơ sở vật chất. Số tiền KCB định mức cho người nghèo theo quyết định 139/QĐ-TT cũng rất thấp, xấp xỉ 6.000đồng/người/tháng.

Y tế cơ sở còn nhiều khó khăn nhưng nhiều người nghèo bị bệnh nặng buộc phải khám bệnh tại xã hoặc tự chữa bệnh tại nhà chứ không dám lên KCB ở tuyến trên (dù được trạm xá xã giới thiệu đi) vì không lo nỗi chi phí đi lại, ăn uống... Ông Đăng cho biết vì những lý do đó, rất nhiều thẻ BHYT cho người nghèo đã bị “bỏ quên” trong những ống tre, nửa gác trên mái nhà!

**Đăng Thanh Hoa**